
 
 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

เรื่อง   เผยแพร่ข้อมูลรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 

--------------------------------- 
                   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันพุธ ที่ 11  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และสภา อบต.หนองบัว ได้มติรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้วในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5                      
เมื่อวันอังคาร ที่  24  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5  นั้น  

                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๓ วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ  
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และทาง www.nongbuaks.go.th หรือสามารถติดต่อขอ
ข้อมูลได้ท่ีงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในวันและเวลาราชการ  

                   จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

 

                              ประกาศ  ณ  วันที่   26  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

                                                            (ลงชื่อ)    
                                                                     (นายชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย) 
                                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

********************* 

    รายช่ือผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย ประธานสภา อบต.หนองบัว ชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย  
2. นายประจักษ์  สอนอำ รองประธานสภา อบต.หนองบัว ประจักษ์  สอนอำ  
3. นายมีชัย  สีลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 มีชัย  สีลาง  
4. นายสิน  ชาติพงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 สิน  ชาติพงษ์  
5. นางสถิต  แบ่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สถิต  แบ่งสันเทียะ  
6. นางสาวขนิษฐา โพธิ์สาสิม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ขนิษฐา โพธิ์สาสิม  
7. นางละออง  ทองนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 - ลาประชุม 
8. นายสมดี  แสนคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมดี  แสนคำ  
9. นายสำรวย  สีพาติ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สำรวย  สีพาติ่ง  

10. นายสมพร  สีมูลมาตย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมพร  สีมูลมาตย์  

11. นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ ทรัพย์อนันต์ วรรณสาน  
 

    รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว นพกร   สีนูเดช  
2. นายสถิตย์ เหล่าวงศ์ษา รองนายก อบต.หนองบัว สถิตย์    เหล่าวงศ์ษา  
3. นายปรีดา  ชื่นชม รองนายก อบต.หนองบัว ปรีดา  ชื่นชม  
4. นายสุรเกียรติ  พลประจักษ์ เลขานุการนายก อบต. สุรเกียรติ  พลประจักษ์  
5. น.ส.จริญญา  ครูพิพรม หัวหน้าสำนักปลัด จริญญา  ครูพิพรม  
6. น.ส.นภสันันท์  จันทะดี นิติกร นภัสนันท์ จันทะดี  
7. นายอภิรักษ์  ทิทึกทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ อภิรักษ์  ทิทึกทักษ์  
8. นางอุรุอาริยา  ยศพล ผอ.กองคลัง อุรุอาริยา  ยศพล  
9. น.ส.พริมา  ชูพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี พริมา  ชูพันธ์  

 



ลำดับที่ ชื่อ   -   สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

10. นางพนิตนันท์  บุตรภักดี ผอ.กองการศึกษา พนิตนันท์  บุตรภักดี  
11. นายปริญญา ทาสา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปริญญา ทาสา  
12. น.ส.ธัญวรัตน์ ลาบุญ เจ้าพนักงานพัสดุ ธัญวรัตน์  ลาบุญ  

13. น.ส.สุรินทร  ศิริว ิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สุรินทร  ศิริวิ  
14. นางปพิชญา  มีทองแสน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปพิชญา  มีทองแสน  
15. จ่าเอกสุดเขต  ธิวะโต เจ้าพนักงานป้องกัน สุดเขต  ธิวะโต  
16. น.ส.รัตนา  ภูผิวผา นักวิชาการตรวจสอบภายใน รัตนา  ภูผิวผา  
17. นายดำรงเดช ศิรินามพิมพ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดำรงเดช ศิรินามพิมพ์  
18. นายดุรงฤทธิ์  ห่มสิงห์ นายช่างเขียนแบบ ดุรงฤทธิ์  ห่มสิงห์  
19. น.ส.สมฤทัย  พลประจักษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สมฤทัย  พลประจักษ์  
20. นางบุญรอด  ศิริวิ พนักงานจ้างเหมาบริการ บุญรอด  ศิริวิ  

 
  

  เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
                   เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาอบต.หนองบัว ได้เชิญสมาชิกสภา อบต.หนองบัวเข้าห้อง
ประชุม สมาชิกสภาอบต.หนองบัว ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาอบต.หนองบัว เชิญนายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
ประธานสภา อบต.หนองบัว เป็นประธานในการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระกรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

1.1 แนะนำข้าราชการมาบรรจุใหม่ จำนวน 2 ท่าน 
- นายปริญญา  ทาสา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
- นางสาวธัญวรัตน์  ลาบุญ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 
 
 

มติที่ประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 ประจำปี 
2565 เมื่อวันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.  
 

รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
(นายชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภาอบต.หนองบัว 

3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2561-2565) 
-   ประธานสภาอบต.หนองบัว ได้เชิญนายกอบต.หนองบัว เสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2561-2565) เป็นผู้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น
ต่อสภาอบต.หนองบัว 
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นายนพกร สีนูเดช 
(นายกอบต.หนองบัว) 

-   นายนพกร สีนูเดช นายกอบต.หนองบัว ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาอบต.หนองบัว 
ดังนี้  
     เนื่องจากประชาชนชาวบ้านกอก หมู่ที่ 2 ได้รับความเดือดร้อนถนนภายใน
ซอยข้างบ้านนางใบเงิน ศรีชัยปลัด เป็นแอ่งต่ำมีน้ำขังตลอดเวลา เป็นน้ำที่ระบาย
มาจากครัวเรือนของราษฎรในซอย มาขังรวมกันอยู่ตรงกลาง ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น
และเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ไม่มีทางระบายออก จึงได้มีหนังสือถึง
นายกอบต.หนองบัว เพื่อให้แก้ไขความเดือดร้อนดังกล่าว และได้มีประชาชนบ้าน
คุยแพง หมู่ 4 และหมู่ 3 บ้านคุยเชือก ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมปีที่ผ่านมา 
จึงได้เสนอโครงการมายัง อบต.หนองบัว เพื่อให้ อบต.หนองบัว ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้ เมื่อตรวจสอบเอกสารโครงการทั้ง 4 โครงการ ที่เสนอมานั้น ไม่
มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง
เพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 5 
โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22 ความว่า เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจ ัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น จ ัดทำร ่าง
แผนพัฒนาท้องถิ ่นเพิ ่มเต ิม พร ้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น และประชาคมท้องถิ ่น พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 ด้วย 

         เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
         ส่วนรายละเอียดโครงการได้แจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกทุก
ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป หากมีสมาชิก
ท่านใด มีข้อสงสัยจะได้อธิบายให้ทราบต่อไป   

นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภาอบต.หนองบัว) 
 
 
 
มติที่ประชุม 

- ประธานสภาอบต.หนองบัว ได้สอบถามสมาชิกสภาอบต.หนองบัว ว่ามี
สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ ไม่มีสมาชิก
สภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายสอบถาม ประธานสภาอบต.หนอง
บัว จึงถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ิมเติมครั้งที ่5 (พ.ศ.2561-2565) โปรดยกมือขึ้น 

- เป็นเอกฉันท์  ให้ความเห็นชอบ 
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นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภาอบต.หนองบัว) 

3.2  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นเพิ่มเติม ครั ้งที ่ 1 (พ.ศ.2611-
2570)  
-     ประธานสภาอบต.หนองบัว ได้เชิญนายกอบต.หนองบัว ผู้เสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2566-2570) เป็นผู้ชี้แจงถึงเหตุผลและความ
จำเป็นต่อสมาชิกสภา อบต.หนองบัว 
 

นายนพกร  สีนูเดช 
(นายก อบต.หนองบัว) 

-   นายนพกร  สีนูเดช นายกอบต.หนองบัว ได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นที่
ต้องขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2566-2570) ดังต่อไปนี้  
     ด้วยได้มีราษฎรหลายหมู่บ้านในตำบลหนองบัว ได้รับความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มีร่องระบายน้ำ ถนนลำเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรเสียหาย ไม่มีน้ำทำการเกษตร ไม่มีไฟฟ้าในการเกษตรและปัญหาอ่ืนๆ จึงได้
ให้ผู ้นำชุมชนทำหนังสือถึงนายกอบต.หนองบัว เพื ่อ ให้ อบต.หนองบัว ได้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ แต่จากการตรวจสอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 ของอบต.หนองบัวแล้ว ปรากฏว่าโครงการต่างๆที่ทางผู้นำชุมชนได้
เสนอมา ไม่มีปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นเลย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1 โดยอาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 ความว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ ิ ่มเต ิม ให ้สภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย 
      เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
      ส่วนรายละเอียดโครงการได้แจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกทุกท่าน
แล้ว ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องและเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป หากมีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะได้อธิบายให้ทราบต่อไป  

นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภาอบต.หนองบัว) 

-   ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้สอบถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิก
สภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ 

นายมีชัย  สีลาง 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3) 

-   นายมีชัย  สีลาง สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หมู่ 3 บ้านคุยเชือก ได้อภิปรายต่อ
ที่ประชุมสภาอบต.หนองบัว ดังนี้ 
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-   จากการตรวจสอบโครงการทั้งหมดที่ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1                                                                            
 (พ.ศ.2566-2570) เห็นว่าถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ ก็ได้มีการตรวจสอบหลายขั้นตอน
ตั้งแต่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในการจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และได้มีการเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อประชาคมตำบลอีกด้วย และคราวนี้ก็เสนอให้สมาชิกสภา อบต.
หนองบัว เพื่อพิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ และได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ถูกต้องครับ 

นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภาอบต.หนองบัว) 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

- ประธานสภาอบต.หนองบัว ได้สอบถามสมาชิกสภาอบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิก
สภาท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมี
ข้อสงสัย ประธานสภาอบต.หนองบัว จึงถามมติว่าสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ท่าน
ใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2566-2570) โปรดยก
มือขึ้น  
-    เป็นเอกฉันท์  ให้ความเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภาอบต.หนองบัว) 

เรื่องอ่ืน ๆ  
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง (ลำดับที่ 7                    
ถึง 17) ที่ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง  
-  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่หมดวาระ ลำดับที่ 7-
9 ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอำนาจในการแต่งตั้งนั้น เป็นอำนาจของนายก 
อบต. ส่วนลำดับที่ 10-12 เป็นของส่วนราชการในพื้นที่ อำนาจในการแต่งตั้งก็
เป็นอำนาจของนายก อบต.เช่นเดียวกัน ในลำดับที่ 13-17 เป็นส่วนของผู้แทน
ประชาคม จะต้องให้ประชาคมเป็นผู้คัดเลือกมาแล้วเสนอให้ นายก อบต.เป็นผู้
ออกคำสั่งอีกครั้งหนึ่ง    

นายนพกร  สีนูเดช 
(นายก อบต.หนองบัว) 

-  นายนพกร  สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา อบต.หนอง
บัว ว่าในส่วนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระผมได้พิจารณาแล้ว จำนวน 3 
ท่าน ดังนี้ 
1.นายสมพงษ์  ภูสินแก่น  2.นายเอกพล  ดวงสีทา   3.นายเติม  สีพาไชย 
       ในส่วนของผู้แทนส่วนราชการในพ้ืนที่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 
1.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 
2.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 
3.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ  
         ในส่วนของผู้แทนประชาคมนั้นจะได้ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน ดำเนินการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ดำเนินการแล้ว
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภาอบต.หนองบัว) 

4.2  เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนแทนตำแหน่งที่ครบ
วาระ 
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-  การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แทนตำแหน่ง
ว่างที่ครบวาระในส่วนของผู้แทนประชาคม จะต้องให้ประชาคมเป็นผู้ดำเนินการ
คัดเลือก จำนวน 3 คน ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภา อบต.                                                                                

นายนพกร  สีนูเดช 
(นายกอบต.หนองบัว) 

-   นายนพกร สีนูเดช นายกอบต.หนองบัว กล่าวว่า ในการคัดเลือกผู ้แทน
ประชาคมแทนตำแหน่งที่ว่าง จะได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปในคราว
เดียวกัน การเลือกคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่จะครบวาระของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นครับ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 

นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภาอบต.หนองบัว) 

-    ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้ถามสมาชิกสภาอบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิกสภา
ท่านใดมีเรื่องท่ีจะนำเสนอต่อที่ประชุมสภาอบต.หนองบัว หรือไม่ 
 

(นายสำรวย  สีพาติ่ง 
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมู่ 9  

-   นายสำรวย  สีพาติ่ง สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หมู่ที่ 9 บ้านคุยเชือก สอบถาม
ว่าโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรของบ้านคุยเชือก หมู่ที่ 9 ดำเนินการไป
ถึงข้ันตอนไหนแล้ว 
 

นายปรีดา  ชื่นชม 
(รองนายก อบต.หนองบัว) 

-   นายปรีดา ชื่นชม รองนายกอบต.หนองบัว ได้ชี้แจงว่า โครงการขยายเขตการ
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านคุยเชือก หมู่ 9 ขณะนี้ อบต.หนองบัว ได้รับหนังสือตอบ
กลับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโกสุมพิสัยแล้ว ในการประเมินรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ขั้นตอนต่อไปจะได้ดำเนินการให้ทางเจ้าหน้าที่พัสดุไปดำเนินการทำบันทึกข้อตกลง
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโกสุมพิสัย และนำเงินค่าใช้จ่ายไปจ่ายให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคโกสุมพิสัย หลังจากนั้นการไฟฟ้าจะได้มาทำการขยายเขตไฟฟ้าให้ 
 

นายสิน  ชาติพงษ์ 
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมู่ 4 

-   นายสิน  ชาติพงษ์ สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ 4 บ้านคุยแพง ได้สอบถาม
เรื่องถังรับรองขยะตามครัวเรือนราษฎรที่ชำรุดและไม่เพียงพอ ขอให้ท่านายก 
อบต. ได้พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข และอีกปัญหาหนึ่งคือไฟฟ้าแสงสว่างไม่
เพียงพอ มีจัดอับ จุดเสี่ยงอันตรายหลายจุด ในบ้านคุยแพง หมู่ 4     
 

นายนพกร  สีนูเดช 
(นายก อบต.หนองบัว) 

-  นายนพกร  สีนูเดช นายกอบต.หนองบัว ได้ชี้แจงว่า จะดำเนินการแก้ไขให้ใน
เรื่องถังขยะ ส่วนเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างนั้น ตอนนี้ทางอบต.หนองบัว จะได้ทำการ
ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดก่อนเป็นอันดับแรก ในส่วนที่ขอขยายเขตนั้นเพิ่มเติมนั้น ยัง
ไม่ได้ดำเนินการเพราะมันจะมีปัญหาเกี่ยวเนื่องหลายอย่าง เช่น ค่าไฟฟ้าสาธารณะ
เกิน ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่   อบต.หนองบัว จะต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้า ขณะนี้ผมได้
พิจารณาว่าจะทำการติดตั้งเป็นระบบโซลาเซลล์ จะดีกว่าหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเมื่อ
เทียบกับระบบที่เราทำเป็นปกตินี้จะแตกต่างกันมากน้อยเพียงไร ตอนนี้กำลังศึกษา
ข้อมูลเปรียบเทียบกันอยู่ คาดว่าก่อนสิ้นปีงบประมาณจะให้ดำเนินการในส่วนของ
การขอเพ่ิมเติม 
 

นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภาอบต.หนองบัว) 

-   ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้ถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิกสภา
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาจะอภิปราย ประธานสภา อบต.
หนองบัว กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาอบต.หนองบัว ที่มาประชุมและผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน                                                                



 
 
ปิดประชุมเวลา  14.10  น. 
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ลงชื่อ  ทรัพย์อนันต์  วรรณสาน   ผู้บันทึก 
(นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน) 
เลขานุการสภา อบต.หนองบัว 

 
ลงชื่อ  ชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย   ผู้ตรวจ 

(นายชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต.หนองบัว 

 
-    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมฯ 
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน               
 

(ลงชื่อ)     สำรวย     สีพาติ่ง   ประธานกรรมการ 
                              (นายสำรวย   สีพาติ่ง) 

                   (ลงชื่อ)      สนิ    ชาติพงษ์    กรรมการ 
                             (นายสิน   ชาติพงษ์) 
 

                   (ลงชื่อ)   สถิต    แบ่งสันเที๊ยะ    กรรมการ 
                           (นางสถิต   แบ่งสันเที๊ยะ) 
 

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุม
ครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 
2565                                                                                .  
 

         (ลงชื่อ)      ชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย     ผู้รับรอง                          
                  (นายชูเกียรติ    สุพรรณฝ่าย) 
                  ประธานสภา อบต.หนองบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


